

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้มาประชุม

๑	นายตรีวัฒน์	สุขศรีพัฒนา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๔	นายธเนศวร์	จันทาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๕	นายชู	เรืองดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๖	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๗	นายจรัส	อุษุภาพ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๘	นายสงัด	กลั่นสุคนธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๙	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๑๐	นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๑๑	นางปวันรัตน์	รอดพัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๑๒	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๑๓	นายนิยม	อิมออบ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖
๑๔	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗
๑๕	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๑๖	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙
๑๗	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๑๘	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๑๙	นางปราณีทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๒๐	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๑	นางสาวเรณู	ฤทธิมาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๒	นายจิระ	เอ็งพัศศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๒๓	นายสายชล	บุบผา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๒๔	นายบุญสืบ	ดิษฐ์ทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๒๕	นายสุตจิต	กลั่นอยู่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕
๒๖	นางปราณี	พานพวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖
๒๗	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖
๒๘	นางจิราพร	รอดภัย	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม)

๑	นายมานัต	พูลเพิ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๒	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๓	นายพงศธร	จันทร์ศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายวันเพ็ญ	เรืองโรจน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นายจักริน	พวงดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๔	นายทวีศักดิ์	อุดมวิชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕	นายรัชพล	เสื่อสะอาด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗	นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	นางสาวกุลศิริ	เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๙	นางสาวกนกพัชร	บ่อน้อย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๐	นางสาวปนัดดา	คันเสนีย์กุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑	นางพิรพรรณ	ไพบุลย์อนันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒	นางสาวทับทิม	แสงงาม	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓	นางมลเทียน	เชิงชั้น	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔	นางสาววราพร	ศรีชัยนาท	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๑๕	นายสุพชัย	ยิ้มละมัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖	นางสาวศศิธร	จันทร์ปลูก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๗	นายอำพร	ชัยชนะ	กำนันตำบลหินเหล็กไฟ
๑๘	นายมล	พิมพ์สวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒
๑๙	นายปัญญา	กอนไย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓
๒๐	นางปรางทิพย์	อ่วมด้วง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔
๒๑	นายมาโนชญ์	สว่างเมฆ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖
๒๒	นายปทิว	เรืองอร่าม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๒๓	นายกิตติภาพ	จันทร์ศิริรักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
๒๔	นายนิยม	พุ่มไช้	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑
๒๕	นายเชาว์	สังข์ทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒
๒๖	นายชวลิต	จิตรศิลา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓
๒๗	นายไพบุลย์	ต้นไทย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ที่ประชุม

ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

ผู้เสนอญัตติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนาวิน มูลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายจักริน พ่วงดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งความจำเป็นของส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ต้องจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ โดยมีขั้นตอนดำเนินการที่ผ่านคณะกรรมการฯ คณะต่างๆ มาสู่ประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ

๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หินเหล็กไฟสี่ปี รอบแรก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประธาน

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ รอบแรก ต่อที่ประชุม

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

มอบหมายงานนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ ขึ้น ๑ คณะ เพื่อทำหน้าที่ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสี่ปี รอบแรก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายต่อที่ประชุม

แผนฯ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙)

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

ที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของสำนัก/กอง

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร

รายรับ ๕๘ ล้านบาทเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่าย ๓๕ ล้านบาทเศษ

โดยมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๒ ล้านบาทเศษ และมียอดเงินสะสมคงเหลือ ๙.๕ ล้านบาทเศษ

ประธาน

คงต้องขอฝากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้เร่งรัดกองช่าง ในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีเงินรายรับเข้ามารอการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาของทุกหมู่บ้านแล้วเสร็จ หากมีเงินคงเหลือ จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอื่นต่อไป

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ

ขอฝากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องติดตามการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งได้อุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินไปแล้ว

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

นายหวัด ต่านกลาง

กรณีดังกล่าวหากเป็นประชาชน ขอขยายเขตไฟฟ้า ประมาณ ๓ วัน เจ้าหน้าที่จาก กฟภ. อ.หัวหิน ก็เข้ามาสำรวจ และต่อจากนั้นประมาณ ๑ เดือน ก็เข้ามาดำเนินการแล้วเสร็จ แต่หากเป็นงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าให้กับ กฟภ.อ.หัวหิน ผ่านมานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่เข้ามาดำเนินการ

รองประธาน

นายนาวัน มูลมงคล
นายก อบต.หินเหล็กไฟ

รับทราบ...ในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน ผมขอเสนอให้มีการนำไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาเรื้อรัง เช่น น้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ หมู่ ๑๕ ซึ่งอาจใช้งบประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ โดยแต่ละหมู่บ้านแบ่งปัน/ตัดทอน งบประมาณ ของหมู่บ้านนั้นมาเพิ่มให้กับหมู่ที่ ๑๕ และอีกกรณีหนึ่งคือ การซ่อมแซมถนนสายหลักของ หมู่ ๗ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่กว้าง อยากให้แต่ละหมู่บ้านมองเห็นปัญหาสำคัญของตำบลและช่วยเหลือกัน

นายสุดจิต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕
นายณรงค์เดช อินมี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

อยากให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพราะโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หลังวัดหนองขอน แล้วเสร็จไปแล้วนั้น ยังไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาได้
อยากถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟว่า แผนงาน/โครงการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ของหมู่ที่ ๑๕ ที่นายกฯ กล่าวว่า ประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ นั้น กองช่างได้ทำการสำรวจดูความเป็นไปได้ และมีแบบแปลนโครงการแล้วหรือไม่ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในการที่จะสามารถแก้ไข้ปัญหาได้หรือไม่

นายสายชล บุปผา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

ผมมีความเห็นว่าสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ควรจัดสรรหมู่บ้านละเท่าๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น หมู่ ๑๔ จะมีการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน เพื่อจะได้วางแผนการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ได้ และหากมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ไม่ว่าจะจากเงินสะสม หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก็ให้จัดสรรเพิ่มให้กับหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่

นายนาวัน มูลมงคล
นายก อบต.หินเหล็กไฟ

สำหรับการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีเวลาจำกัดในการดำเนินการ จึงได้ทำถนน แต่งบฯ ปี มีเวลาดำเนินการ จึงเสนอให้นำมาทำโครงการที่แก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อนภาพรวมตำบล

ประธาน

ควรมีการหารือก่อนระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ตามเหตุผลความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ อบต. ก็ให้ทางหมู่บ้านเสนอเข้ามาเพื่อบรรจุไว้ในแผนฯ ของ อบต. สำหรับการเสนอขออรั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือจากหน่วยงานอื่น โดยอาจใช้เวทีไทยนิยมยั่งยืน รอบ ๔ ดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน ไปในคราวเดียวกัน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสุดจิต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕

หมู่ ๑๕ มีถังแชมเปญที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งใช้งานไปได้ประมาณ ๑ ปีเศษ เนื่องจากมีการใช้น้ำประปาจากการประปาภูมิภาค หากสามารถนำไปใช้ประโยชน์พื้นที่หมู่อื่นได้ ทางหมู่ ๑๕ ก็ยินดี

ประธาน

สามารถนำไปใช้ประโยชน์หมู่อื่นได้ เช่น หมู่ ๑๓ ซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วแต่ยังไม่ถึงประปา

นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักปลัดขอแจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องผลการสอบเขตรังวัดทางสาธารณะ บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณประโยชน์ หมู่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นที่ชัดเจนแล้ว โดยเป็นไปตามแนวดถนนที่สำนักปลัดยืนยันความชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้นในที่ประชุมสภาฯ ดังนั้นเมื่อชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการเช่นไร

๒. ฝ่าย หมู่ ๑๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาดำเนินการก่อสร้างไว้ปรากฏว่าระดับสูงฝายเดิม ทำให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน ทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งประชาชนบริเวณดังกล่าวได้เข้ามาแจ้งที่ สำนักงานปลัด โดยจะประสานไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เข้ามาแก้ไข้และเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
นายณรงค์เดช อินมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
นายนิยม อิ่มอาบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖

ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ปิดประชุม

เรื่องถนนบริเวณที่สาธารณะ หมู่ ๑๒ เมื่อชัดเจนแล้ว ทางกองช่างก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามแนวถนน

ฝากผู้บริหารให้ร่วมรับผิดชอบดูแลและแก้ไขให้ถูกต้องตามแนวเขตทางสาธารณะด้วย

ขอสอบถามเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้า ว่ายังให้บริการฉีดอยู่อีกหรือไม่

ทราบว่าสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้ว รอการส่งมอบพัสดุ
รับทราบ

มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุญาตหยุดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และให้เลขานุการสภาฯ
ทำหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกสภาฯ ที่ไม่
ได้มาประชุมในวันนี้ได้รับทราบด้วย

รับทราบ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางจิราพร รอดภัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณรงค์เดช อินมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสายชล บุบผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางปราณี พานพวง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

ลงชื่อ



(นายตรีธวัชณ์ สุขศรีพัฒน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

